

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชา หลักสูตรและการสอน

หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

รหัสหลักสูตร 3570 ภาคในเวลาราชการ

วันสอบวิชาเฉพาะสาขาวิชา – เลื่อนกำหนดการสอบออกไปจัดสอบพร้อมผู้สมัครรอบที่ 2 - ห้องสอบ อาคารประชุมสุขอาชาอารัง

เลขที่ นั่งสอบ	ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ผลการพิจารณา*		หมายเหตุ/ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพิ่ม **
			มีสิทธิ์ สอบ	ไม่มีสิทธิ์ สอบ	
	1	น.ส.อนัญลักษณ์ ลีละศรีชัย	✓		นำใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง ใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง โครงการวิจัย - ใบรับรองให้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลาจากหน่วยงานต้นสังกัดในกรณีที่เป็นพนักงานประจำมายื่นเพิ่มเติม หากตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา
	2	น.ส.เนรัญชลา จารุจิตร	✓		นำใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง ใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก อ.ที่ปรึกษาอีกจำนวน 1 ฉบับ ใบรับรองให้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลาจากหน่วยงานต้นสังกัด มายื่นเพิ่มเติม
	3	นายทัชชา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	✓		นำใบแจ้งผลคะแนนภาษาอังกฤษฉบับจริง ใบแจ้งผล Great-R ฉบับจริง หรือหลักฐานการสมัครสอบ สำเนาปริญญาบัตร ป.ตรี-โท โครงการวิจัย หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน ฉบับจริง หนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้บังคับบัญชา 1 ฉบับ จาก อ.ที่ปรึกษา 2 ฉบับ ใบรับรองให้ลาศึกษาต่อได้เต็มเวลาจากหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนเอกสารการสมัครอื่นๆ ที่ได้ลงนามแล้วมายื่นเพิ่มเติม ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

หมายเหตุ

- * หลักสูตรจะเปิดสอน เมื่อมีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สาขาวิชากำหนด
- ** ผู้ที่ยื่นเอกสารการสมัครไม่ครบถ้วนให้นำเอกสารมายื่นต่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตที่สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ก่อนการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา กรณีที่ไม่สามารถยื่นเอกสารใดได้ทันตามกำหนดนี้ ขอให้ยื่นจดหมายชี้แจงเหตุผล ในกรณีที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (กรณีผลคะแนนภาษาอังกฤษ มีการผ่อนผันการมีคะแนนก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย)
- *** กรณีที่ผู้สมัครเข้าศึกษา ขาดเอกสารประกอบการสมัคร ในส่วนของใบแจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษ คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 19 มีนาคม 2563 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนผันการมีคะแนนภาษาอังกฤษก่อนการลงทะเบียนแรกเข้า สำหรับการรับนิสิตในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 และในกรณีที่ผู้สมัคร ผ่านการสอบคัดเลือก ผู้สมัครจะมีสถานภาพเป็นนิสิตประเภท “ทดลองศึกษา” โดยมีเงื่อนไขว่านิสิตจะต้องดำเนินการ “ข้อใดข้อหนึ่ง” ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
 1. ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย หรือ หลักสูตรกำหนด
 2. ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต พ.ศ.2557

ผลการพิจารณาของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

จำนวนผู้สมัคร 3 คน

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 3 คน

จำนวนผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 0 คน



ลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาธิณี ตีร์วิญญู)

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ เมษายน พ.ศ.2563



ลงนาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรณ)

หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน

วันที่ เมษายน พ.ศ.2563